

## คู่มือสำหรับประชาชน : การขึ้นทะเบียนฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลเพื่อการนำเข้ามาเพาะพันธุ์

หน่วยงานที่ให้บริการ : กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

### หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

#### วิธีการ

ผู้ประสงค์ยื่นคำขอการขึ้นทะเบียนฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลเพื่อการนำเข้ามาเพาะพันธุ์จะต้องปฏิบัติตามระเบียบกรมประมง เรื่อง การขึ้นทะเบียนฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลเพื่อการนำเข้ามาเพาะพันธุ์ พ.ศ. 2557

#### เงื่อนไข

1. ผู้ประสงค์ขอขึ้นทะเบียนฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลเพื่อการนำเข้ามาเพาะพันธุ์ จะต้องยื่นคำขอและเอกสารหลักฐานประกอบอื่นๆ ให้ถูกต้องครบถ้วน ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ศูนย์ในสังกัดกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งหรือศูนย์/สถานนี ในท้องที่นั้นหรือในท้องที่ใกล้เคียงที่ฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลตั้งอยู่ หรือกลุ่มวิจัยและพัฒนาการผลิตกุ้งทะเลกรมประมง

2. ฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลที่จะขอขึ้นทะเบียน ต้องเป็นฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลที่มีการผลิตตามมาตรฐานโค๊ด ออฟ คอนดัก (Code of Conduct) หรือ ซี โอ ซี COC หรือมาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับฟาร์มเพาะและอนุบาลลูกกุ้งทะเล (มกษ.7422 - 2553) หรือมาตรฐานอื่นที่กรมประมงประกาศกำหนดตามระเบียบ

3. ฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลที่จะขอขึ้นทะเบียนต้องมีสถานกักกันสัตว์น้ำที่ได้ผ่านการตรวจรับรองตามมาตรฐานที่กรมประมงกำหนดตามระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการตรวจรับรองสถานกักกันสัตว์น้ำและที่พักซากสัตว์น้ำเพื่อการนำเข้า นำออกหรือนำผ่านราชอาณาจักร พ.ศ.2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือได้รับความยินยอมให้ใช้สถานกักกันสัตว์น้ำดังกล่าว

4. หนังสือแสดงการขึ้นทะเบียนฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลเพื่อการนำเข้ามาเพาะพันธุ์ให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ยื่น

5. ผู้ที่ได้รับหนังสือแสดงการขึ้นทะเบียนฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลเพื่อการนำเข้ามาเพาะพันธุ์ ต้องจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลนั้นให้คงมาตรฐานตามมาตรฐานโค๊ด ออฟ คอนดัก (Code of Conduct) หรือ ซี โอ ซี COC หรือ มาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับฟาร์มเพาะและอนุบาลลูกกุ้งทะเล (มกษ.7422-2553) หรือมาตรฐานอื่นที่กรมประมงประกาศกำหนดตามระเบียบ และต้องมีสถานกักกันสัตว์น้ำที่ได้ผ่านการตรวจรับรองตามมาตรฐานที่กรมประมงกำหนดตามระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการตรวจรับรองสถานกักกันสัตว์น้ำและที่พักซากสัตว์น้ำเพื่อการนำเข้า นำออกหรือนำผ่านราชอาณาจักร พ.ศ.2554และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือได้รับความยินยอมให้ใช้สถานกักกันสัตว์น้ำดังกล่าว

6. ผู้ที่ได้รับหนังสือแสดงการขึ้นทะเบียนฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลเพื่อการนำเข้ามาเพาะพันธุ์ ต้องยินยอมให้พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าทำการตรวจสอบฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลและสุ่มตัวอย่างเป็นประจำตามความจำเป็น เพื่อคงไว้ซึ่งมาตรฐานการเฝ้าระวังโรคและควบคุมโรคกุ้งทะเลชนิดร้ายแรง

7. ผู้ที่ได้รับหนังสือแสดงการขึ้นทะเบียนฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลเพื่อการนำเข้ามาเพาะพันธุ์ เมื่อพบว่ามี การตายผิดปกติของกุ้งทะเลในฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล ให้รีบแจ้งศูนย์ในสังกัดกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งหรือหน่วยงานในท้องที่นั้นทันที พร้อมทั้งเก็บตัวอย่างกุ้งทะเลที่ตายไว้ในสภาพที่พนักงานเจ้าหน้าที่ของกรมประมงสามารถนำมาตรวจพิสูจน์โรคได้ เช่น แช่แข็ง แช่ในแอลกอฮอล์ 70 เปอร์เซ็นต์ เป็นต้น

8. ผู้ที่ได้รับหนังสือแสดงการขึ้นทะเบียนฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลเพื่อการนำเข้ามาเพาะพันธุ์ รายงานผลการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลและการกระจายพันธุ์ต่อสถาบันหรือศูนย์ในสังกัดกองวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งในท้องถิ่น หรือในท้องที่ใกล้เคียงที่ฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลตั้งอยู่ เมื่อครบระยะเวลา 120 วันนับแต่วันออกจากสถานกักกันโรค

9. กรมประมงอาจพิจารณาเพิกถอนหนังสือแสดงการขึ้นทะเบียนฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลเพื่อการนำเข้ามาเพาะพันธุ์ เมื่อผู้ที่ได้รับหนังสือแสดงการขึ้นทะเบียนฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลเพื่อการนำเข้ามาเพาะพันธุ์ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ในระเบียบกรมประมง เรื่อง การขึ้นทะเบียนฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลเพื่อการนำเข้ามาเพาะพันธุ์ พ.ศ. 2557

10. กรมประมงอาจพิจารณาเพิกถอนหนังสือแสดงการขึ้นทะเบียนฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลเพื่อการนำเข้ามาเพาะพันธุ์ เมื่อตรวจพบว่าผู้ยื่นคำขอได้กรอกข้อความอันเป็นเท็จลงในเอกสารหรือกระทำการปลอมเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวกับระเบียบกรมประมง เรื่อง การขึ้นทะเบียนฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลเพื่อการนำเข้ามาเพาะพันธุ์ พ.ศ. 2557 หรือใช้เอกสารอันเป็นเท็จหรือเอกสารปลอมดังกล่าว

11. กรณีคณะกรรมการมีข้อสงสัยในหลักฐานที่ยื่นคณะกรรมการ/ผู้พิจารณาสามารถแจ้งให้ผู้ติดต่อมาชี้แจงเพิ่มเติมได้ หรือกรณีพนักงานเจ้าหน้าที่มีข้อสงสัยในหลักฐานที่ยื่นมาสามารถแจ้งให้ผู้ยื่นคำขอมาชี้แจงเพิ่มเติมได้

12. กรณีมอบอำนาจผู้มอบอำนาจจะต้องมอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจดำเนินการจนเบ็ดเสร็จกระบวนการจนจบ

13. กรณีการยื่นคำขอหรือเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง ซึ่งไม่สามารถแก้ไขความบกพร่องได้ในขณะนั้นพนักงานเจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคำขอจะต้อง ลงนามในบันทึกความตกลงเรื่องแก้ไข/เพิ่มเติมความบกพร่องและรายการเอกสารหลักฐานประกอบร่วมกัน โดยกำหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นคำขอดำเนินการแก้ไขความบกพร่องภายใน 7 วันทำการ หรือภายในระยะเวลาที่พนักงานเจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคำขอตกลงร่วมกัน หากผู้ยื่นคำขอไม่ดำเนินการแก้ไขภายในระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่าผู้ยื่นคำขอไม่ประสงค์ยื่นคำขอดังกล่าวนั้น

14. กรณียื่นเอกสารทางไปรษณีย์ เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่รับคำขอพบว่าเอกสารไม่ถูกต้องครบถ้วน พนักงานเจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ผู้ยื่นคำขอจัดส่งคำขอหรือเอกสารหลักฐานประกอบมาให้ถูกต้องครบถ้วนภายใน 7 วันทำการ หากพ้นกำหนดจะถือว่าผู้ยื่นคำขอไม่ประสงค์จะยื่นคำขอ

15. สำเนาเอกสาร จะต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ

16. ขั้นตอนการดำเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ คำขอและเอกสารหลักฐานประกอบถูกต้องครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว

17. เมื่อผู้มีอำนาจลงนามในหนังสือการขึ้นทะเบียนฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลเพื่อการนำเข้ามาเพาะพันธุ์เรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่จะส่งหนังสือฯ ให้กับหน่วยงานที่รับคำขอและแจ้งให้ผู้ยื่นคำขอทราบในเบื้องต้น และจัดส่งหนังสือฯ ในภายหลัง

#### ช่องทางกรให้บริการ

<p><b>สถานที่ให้บริการ</b> (หมายเหตุ: -) กลุ่มวิจัยและพัฒนาการผลิตกุ้งทะเล อาคารกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง ชั้น 2 กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์/โทรสาร 0 2579 2421</p>	<p><b>ระยะเวลาเปิดให้บริการ</b> เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่ เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)</p>
---	---

<p><b>สถานที่ให้บริการ</b> (หมายเหตุ: -) ศูนย์วิจัยและพัฒนาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน</p>	<p><b>ระยะเวลาเปิดให้บริการ</b> เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่ เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)</p>
<p><b>สถานที่ให้บริการ</b> (หมายเหตุ: -) ศูนย์วิจัยสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา (สงขลา) ที่อยู่ 130/2 ม.8 ถ.ติณสุลานนท์ ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา 90100 โทรศัพท์ 074 335 244-8 โทรสาร 074 335 243 ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน</p>	<p><b>ระยะเวลาเปิดให้บริการ</b> เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่ เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)</p>
<p><b>สถานที่ให้บริการ</b> (หมายเหตุ: -) ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอาหารสัตว์น้ำชลบุรี ที่อยู่ 41/14 ม.9 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 โทรศัพท์ 038 326 512 โทรสาร 038 312 532/ ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน</p>	<p><b>ระยะเวลาเปิดให้บริการ</b> เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่ เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)</p>
<p><b>สถานที่ให้บริการ</b> (หมายเหตุ: -) ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุ์กรรมสัตว์น้ำนครศรีธรรมราช ที่อยู่ 331 ม.3 ต.สีชล อ.สีชล จ.นครศรีธรรมราช 90000 โทรศัพท์/โทรสาร 0 7553 6157 ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน</p>	<p><b>ระยะเวลาเปิดให้บริการ</b> เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่ เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)</p>
<p><b>สถานที่ให้บริการ</b> สถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเล จังหวัดตราด ที่อยู่ 205 ม.2 ต.อ่าวใหญ่ อ.เมือง จ.ตราด 23000 โทรศัพท์/โทรสาร 0 3951 0946 ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน</p>	<p><b>ระยะเวลาเปิดให้บริการ</b> เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่ เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)</p>
<p><b>สถานที่ให้บริการ</b> สถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเล จังหวัดสมุทรสงคราม ที่อยู่ 135 ม.11 ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม โทรศัพท์/โทรสาร 0 3472 0170 ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน</p>	<p><b>ระยะเวลาเปิดให้บริการ</b> เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่ เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)</p>
<p><b>สถานที่ให้บริการ</b> ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนกลาง (ชุมพร) ที่อยู่ 63/3 ม.5 ต.นาชะอัง อ.เมือง จ.ชุมพร 86000 โทรศัพท์ 0 7765 7092 โทรสาร 0 7765 7093 ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน</p>	<p><b>ระยะเวลาเปิดให้บริการ</b> เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่ เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)</p>

<b>สถานที่ให้บริการ</b> ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา) ที่ตั้ง 3/1 ม.1 ต.คลองแดน อ.ระโนด จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์/โทรสาร 0 7453 6282 ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน	<b>ระยะเวลาเปิดให้บริการ</b> เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่ เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
<b>สถานที่ให้บริการ</b> ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนล่าง (สตูล) ที่ตั้ง 462 ม.3 ต.ตำมะลัง อ.เมือง จ.สตูล โทรศัพท์/โทรสาร 0 7474 0136 ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน	<b>ระยะเวลาเปิดให้บริการ</b> เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่ เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

**ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ**

ระยะเวลาในการดำเนินการรวม : 12 วันทำการ

ลำดับ	ขั้นตอน	ระยะเวลา	ส่วนที่ รับผิดชอบ
1)	<b>การตรวจสอบเอกสาร</b> 1. ผู้ประสงค์ขอขึ้นทะเบียนฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลเพื่อนำเข้ามา เพาะพันธุ์ จะต้องยื่นคำขอขึ้นทะเบียนฯ (สพช./กท.1) ฉบับจริง พร้อม เอกสารหลักฐานประกอบอื่นๆ ณ จุดให้บริการ 2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของคำขอและเอกสารหลักฐาน ประกอบ พร้อมทั้งลงทะเบียนรับคำขอ (หมายเหตุ: ผู้ประสงค์ยื่นคำขอจะต้องเตรียมความพร้อมของสถานที่และเอกสาร หลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเข้ารับการตรวจประเมินฟาร์ม เอกสารอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้องสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ <a href="https://www4.fisheries.go.th/local/index.php/main/view_blog2/176/11524/489">https://www4.fisheries.go.th/local/index.php/main/view_blog2/176/11524/489</a> )	1 ชั่วโมง	จุดให้บริการ
2)	<b>การพิจารณา</b> 1. เจ้าหน้าที่นัดหมายผู้ยื่นคำขอ เพื่อเข้าตรวจประเมินฟาร์ม 2. เจ้าหน้าที่เข้าตรวจประเมินฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลและบันทึกผลการ ตรวจสอบ พร้อมทั้งประเมินศักยภาพของฟาร์มในการที่จะรองรับกุ้งทะเล ตามแบบ สพช./กท.2 3. เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานผลและส่งผลการตรวจประเมินฟาร์มพร้อม เอกสารประกอบอื่นๆ และเสนอผู้มีอำนาจเพื่อพิจารณาในหลักการ (หมายเหตุ: กรณีไม่ผ่านการตรวจประเมิน เกษตรกรต้องดำเนินการแก้ไขฟาร์ม ภายในระยะเวลา 30 วัน และนัดหมายกับพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อรับการตรวจ ประเมินฟาร์ม ซึ่งจะทำให้ระยะเวลาไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ข้างต้น ทั้งนี้ หากเกิน กำหนดหน่วยงานให้บริการจะคืนคำขอดังกล่าว)	เริ่มนับวันที่ 2 ใน วันที่เข้าตรวจ ประเมินฟาร์ม (2 - 9 วันทำ การ)	จุดให้บริการ

ลำดับ	ขั้นตอน	ระยะเวลา	ส่วนที่รับผิดชอบ
3)	<b>การพิจารณา</b> เจ้าหน้าที่จัดทำหนังสือแสดงการขึ้นทะเบียนฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลเพื่อ การนำเข้ามาเพาะพันธุ์ (สพช./กท. 3) และเสนอผู้มีอำนาจเพื่อพิจารณาลงนาม (หมายเหตุ: -)	1 วันทำการ	กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง
4)	<b>การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ</b> ผู้มีอำนาจลงนามในหนังสือการขึ้นทะเบียนฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลเพื่อ การนำเข้ามาเพาะพันธุ์ (หมายเหตุ: -)	2 วันทำการ	กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง

### รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
1)	<b>บัตรประจำตัวประชาชน</b> ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ <b>หมายเหตุ</b> (1. กรณีเป็นบุคคลธรรมดา แสดงบัตรประชาชน 2. กรณีนิติบุคคล แนบสำเนาบัตรประชาชนของหุ้นส่วนผู้จัดการหรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล 3. กรณีมอบอำนาจ แนบสำเนาบัตรประชาชน ของผู้มอบอำนาจ 1 ฉบับ และผู้รับมอบอำนาจ 1 ฉบับ 4. กรณียินยอมให้ใช้สถานกักกันสัตว์น้ำ (ของผู้ยินยอม) 4.1 กรณีผู้ยินยอมเป็นบุคคลธรรมดา แนบสำเนาบัตรประชาชน 4.2 กรณีผู้ยินยอมเป็นนิติบุคคล แนบสำเนาบัตรประชาชนของหุ้นส่วนผู้จัดการหรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล)	กรมการปกครอง
2)	<b>สำเนาทะเบียนบ้าน</b> ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ <b>หมายเหตุ</b> (1. กรณีนิติบุคคล ของหุ้นส่วนผู้จัดการหรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล 2. กรณีมอบอำนาจ สำเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ)	กรมการปกครอง

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
3)	บัตรประจำตัวเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1) ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ -	กรมประมง
4)	หนังสือรับรองสถานกักกันสัตว์น้ำ (แบบ ต.ร.น. 6) ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ (1. กรณีมีสถานกักกันสัตว์น้ำ ตามระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการตรวจรับรองสถานกักกันสัตว์น้ำและที่พักซากสัตว์น้ำเพื่อการนำเข้า นำออกหรือนำผ่านราชอาณาจักร 2. กรณีมีผู้อยินยอมให้ใช้สถานกักกันสัตว์น้ำ)	กรมประมง
5)	หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ (กรณีเป็นนิติบุคคล และหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึ่งมีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่ออกหนังสือรับรอง)	-
6)	หนังสือมอบอำนาจ ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ (กรณีมอบอำนาจ)	-
7)	หนังสือยินยอมให้ใช้สถานกักกันสัตว์น้ำ ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ (กรณีได้รับความยินยอมให้ใช้สถานกักกันสัตว์น้ำ)	-
8)	แบบคำขอขึ้นทะเบียนฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลเพื่อการนำเข้า เพาะพันธุ์ (สพช./กท.1) ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ -	กรมประมง
9)	ใบรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลที่มีการผลิตตามมาตรฐานโค้ด ออฟ คอนดัก (Code of Conduct) หรือ ซี โอ ซี (CoC) ตามระเบียบกรมประมงว่าด้วยการขอใบรับรองฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลที่มีการผลิตตามมาตรฐานโค้ด ออฟ คอนดัก (Code of Conduct) หรือ ซี โอ ซี (CoC) พ.ศ. 2556 และที่แก้ไขเพิ่มเติม	กรมประมง

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
	ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ (หรือสำเนาใบรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับฟาร์มเพาะและอนุบาลลูกกุ้งทะเล (มกษ. 7422-2553) หรือมาตรฐานอื่นที่กรมประมงประกาศกำหนดตามระเบียบ)	

### ค่าธรรมเนียม

ลำดับ	รายละเอียดค่าธรรมเนียม	ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
1)	ไม่มีค่าธรรมเนียม (หมายเหตุ: -)	ค่าธรรมเนียม 0 บาท

### ช่องทางการร้องเรียน แนะนำบริการ

ลำดับ	ช่องทางการร้องเรียน / แนะนำบริการ
1)	กองวิจัยและพัฒนาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง กรมประมง เกษตรกลาง บางเขน จตุจักร 10900 โทรศัพท์/ โทรสาร : 0 2579 2421 (หมายเหตุ: -)
2)	ศูนย์แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านการประมง กรมประมง เกษตรกลาง บางเขน จตุจักร 10900 โทรศัพท์/ โทรสาร : 0 2579 3079 (หมายเหตุ: -)
3)	ศูนย์บริการประชาชน สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ. พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))

### แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก

ลำดับ	ชื่อแบบฟอร์ม
1)	ระเบียบกรมประมง เรื่อง การขึ้นทะเบียนฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลเพื่อนำเข้ามาเพาะพันธุ์ (หมายเหตุ: -)
2)	คำขอขึ้นทะเบียนฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลเพื่อนำเข้ามาเพาะพันธุ์ (สพช./กท.1) (หมายเหตุ: -)
3)	แบบรายงานผลการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลและการกระจายพันธุ์ (สพช./กท.4) (หมายเหตุ: -)
4)	บัญชีรายละเอียดการนำเข้าพ่อแม่พันธุ์กุ้งทะเลเพื่อการเพาะพันธุ์ (สพช./กท.3-1)

ลำดับ	ชื่อแบบฟอร์ม
	(หมายเหตุ: -)
5)	หนังสือแสดงการขึ้นทะเบียนฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลเพื่อการนำเข้ามาเพาะพันธุ์ (สพช./กท.3) (หมายเหตุ: -)
6)	รายการตรวจสอบฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล เพื่อขึ้นทะเบียนฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลเพื่อการนำเข้ามาเพาะพันธุ์ (สพช./กท.2) (หมายเหตุ: -)
7)	แบบบันทึกประกอบคำขออนุญาตนำเข้ากุ้งทะเลเพื่อการนำเข้ามาเพาะพันธุ์ (หมายเหตุ: -)

#### หมายเหตุ

-

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลการติดต่อราชการ

[www.info.go.th](http://www.info.go.th)